



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จำนวน ๓ อัตรา นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวได้ดำเนินการประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่เข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสุชัญญา โกมลสุทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๒	นางสาววาริน ครสสาย
๒	๐๑๓	นางสาวณัฏฐ์นรี มิตรดี
๓	๐๒๒	นางสาวณัฐนันท์ แต่งยิ้ม
๔	๐๐๘	นางสาวภัทรวดี โอรพรวัตร
๕	๐๐๗	นางสาวอริยชญา อิมจิตร
๖	๐๒๗	นายฉัตรพงศ์ ศรีธนาจिरานนท์
๗	๐๐๙	นางสาวโชติรส คนไหว
๘	๐๐๖	นางสาวรักฤทัย ยอดรัก
๙	๐๑๗	นายชัยณรงค์ แสนสุด
๑๐	๐๒๓	นางสาวเขมรินทร์ ทองด้วง
๑๑	๐๑๘	นางสาวกาญจนา พุกคุ้ม

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือพ้นแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุในตำแหน่งดังกล่าว

๓. ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑-๒ ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาในวันรายงานตัวด้วย)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวชนิษฐา สมหวัง)

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว



MI-TECI